
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 

ครั้งที่  2   ประจ าปี   ๒๕๖3 
วันศุกร์ที่    28   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ 

……………………………………….......................................................... 
 

ผู้มาประชุม 
 
 ๑. นายวินัย           บุญเพ่ิม   ประธานสภาฯ  
 2. นายประดิษฐ์  อินทร์ต๊ะ  รองประธานสภาฯ 
 3. นางผ่องศรี         หลาทอง               สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑              
        4. นายณัฐวัฒน์       สาธุจรัญ              สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 5. นายสมคิด  ศิลลา   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑   
        6. นายนคร  วงษ์ค านา           สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 7. นางพิมพา  จารนัย   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
        8. นายสุชิน          ผิวลออ               สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
        9. นางจ าเนียร        ใจดี                    สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
        10. นายนิพร           ชินค าวงศ์             สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  
 11.นางประไพ  ไพรหลวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒                
       12. นางนวรัตน์       พันธุเวช               เลขานุการสภาฯ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายพิเชษฐ          เลี่ยวบุ้นกิม           นายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์ 
         ๒. นายประดิษฐ์      วงษ์สา                รองนายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์ 
 3. นายเทียบ  จารนัย   รองนายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์ 
           4. นางบุญส่ง   สุริยาการณ์  ทีป่รึกษานายกเทศมนตรีฯ 
 5. นายณัฐกฤตย์  เภาสามมุข  ผู้อ านวยการกองช่าง  
        6. น.ส.สิรีรัศมิ์        รักษาสัตย์            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
           7. น.ส.เดือนเพ็ญ เจียมอ่อน  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
 8. นางนาฎยา  วิสุทธ ิ   นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
 9. นายภาคภูมิ  นวลเถลิงศักดิ์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 10. น.ส.ทัศนีย์  ทองสัมฤทธิ์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 11. น.ส.ชวันรัตน์ พงษ์แก้ววีระกุล  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
 12. นายณัฐภัทร  ลี้อิศรามาศ  นิติกรปฏิบัติการ 
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 13. นายชัยพฤกษ์ รักษาสัตย์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   
 14. น.ส.วิจิตตรา ในทอง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
 15 น.ส.ลลิดา  ตาลศรี   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 16. น.ส.กุลริศา  อินทรเทศ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
 17. น.ส.นฤมล  ศรีสงคราม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
 18. นายกฤษณะ  แต่งทรัพย ์  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
 19. น.ส.อมรรัตน์ เกรียนโคกกรวด  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
          20. น.ส.ทรรศชนก ลาสอาด   คนงานทั่วไป 
  21. น.ส.ณัฐชา  นวลตา   นักการ 
ผู้ไมเ่ข้าร่วมประชุม 
 1.น.ส.นภาพร    ศิรินภารัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   (ลากิจ) 
 2.น.ส. ศมนธร     กงซัว      เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์ (ลากิจ) 
เร่ิมประชุม 
เวลา ๑๐.๐๐ น.   เมื่อองค์ประชุมพร้อม นายวินัย  บุญเพ่ิม   ประธานสภาเทศบาลต าบลวัง
    สมบูรณ์ ได้น าสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมจุด ธูป 
    เทียนบูชาพระรัตนตรัย 
นายวินัย  บุญเพิ่ม  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาฯ  

นายเทียบ  จารนัย  กล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย 
รองนายกเทศมนตรีฯ  
นายวินัย  บุญเพิ่ม  เมื่อองค์ประชุมพร้อมแล้ว  ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ สมัย
ประธานสภาฯ   สามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖3 และขอด าเนินการประชุมตาม
    ระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายวินัย  บุญเพิ่ม  วันนี้มีสมาชิกสภาฯ ลา 1 ท่าน คือ  
ประธานสภาฯ   นางสาวนภาพร  ศิรินภารัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  (ลากิจ)  
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ สมัยสามัญ 
    สมัยท่ี  3 ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดทีี่  13  สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๖3     
นายวินัย  บุญเพิ่ม  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาฯ   ต าบลวังสมบูรณ์สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  วันพฤหัสบดีที่  28   สิงหาคม 
    พ.ศ. ๒๕๖3   มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะขอให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติม
    ข้อความใดหรือไม่  ผมขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
    วังสมบูรณ์ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖3 วันพฤหัสบดีที่ 28  
    สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3  หน้าที่ 15  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ เป็นเรื่อง
    เลือกตั้งคณะกรรมการสามัญให้ถูกต้องด้วยครับ 
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    มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะขอให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความอีกหรือไม่ 
    (ถ้าไม่มีจะขอมติเพ่ือรับรองรายงานการประชุม) 

มติที่ประชุม   (สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ 
    สมัยสามัญ  สมัยที ่3 ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดี  28  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3 เป็น
    เอกฉันท์ จ านวน 10  เสียง) 
ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายวินัย  บุญเพิ่ม  4.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
ประธานสภาฯ        2564 วาระท่ี 2 การแปรญัตติ  
    เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติได้ส่งรายงานว่ามีการแปรญัตติ ขอเชิญ
    คณะกรรมการแปรญัตติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 
    รายงานต่อสภาเทศบาลด้วยครับ 
นายณัฐวัฒน์  สาธุจรัญ  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ  และผู้บริหารทุกท่าน  
สมาชิกสภาฯ   ผมนายณัฐวัฒน์  สาธุจรัญ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ในฐานะประธาน
    คณะกรรมการแปรญัตติ   ขอรายงานต่อสภาดังนี้   ตามที่ได้ประชุมสภา
    เทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 ที่ผ่านมา
    วาระที่ 1 รับหลักการ ซึ่งวาระที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งในที่
    ประชุมได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติขึ้นมา 3 ท่าน ตามที่ท าหนังสือ
    รายงานต่อประธานสภาฯ และก็ในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา  
    15.00 น. คณะกรรมการแปรญัตติ  ได้ประชุมเพ่ือคัดเลือกประธานคณะ 
    กรรมการแปรญัตติ ซึ่งก็ได้ผลออกมาตามหนังสือทีไ่ด้รายงานต่อประธานสภาฯ 
    และขั้นตอนของการท างานคณะกรรมการแปรญัตติท าหน้าที่ตามสภาฯ ได้
    ให้ความเห็นชอบในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการก าหนดให้สมาชิกสภาฯ ท่านใด
    จะเสนอค าแปรญัตติในระหว่างวันที่ 14,17 -18 สิงหาคม พ.ศ.2563 ตั้งแต่
    เวลา 08.30 -16.30 น. ให้ยื่นต่อคณะกรรมการแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
    ชั่วโมง นับแต่ที่ประชุมสภาฯ มีมติรับหลักการ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวมีผู้เสนอ
    ขอแปรญัตติตัดรายจ่ายเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2564  ดังนี้ 
    1. งานไฟฟ้าถนน (กองช่าง) หมวดค่าใช้สอย ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและ
       ซ่อมแซม  ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 –หมู่ที่ 17 งบประมาณตั้งไว้ 
       1,600,000 บาท  
    2. งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด) หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่า
        ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมเทศบาล
        ต าบลวังสมบูรณ์   งบประมาณตั้งไว้ 3,500,000 บาท 
    3. งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด) หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
        อาคารต่าง ๆ  รื้นถอนอาคารหอประชุมเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์  
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     งบประมาณตั้งไว้ 230,000 บาท ครับ และคณะกรรมการได้รับเรื่องจาก 
    สมาชิกแล้ว เมื่อพ้นก าหนดตามวันเวลาราชการ ก็เรียกประชุมคณะกรรมการ 
    คณะผู้บริหารและสมาชิก และผู้ขอยื่นแปรญัตตินั้นขอสงวนค าแปรญัตติ 
    เพ่ือชี้แจงในที่ประชุมสภาและเพ่ือพิจารณาเป็นล าดับต่อไปครับ 
นายวินัย  บุญเพิ่ม  ขอเชิญสมาชิกฯท่ียื่นแปรญัตติตามที่คณะกรรมการฯได้รับชี้แจงต่อสภาฯครับ 
ประธานสภาฯ 
นางผ่องศรี หลาทอง  เรียนประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท่าน
สมาชิกสภาฯ   ดิฉันนางผ่องศรี หลาทอง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผู้ขอแปรญัตติเพ่ือตัด
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
    1. งานไฟฟ้าถนน (กองช่าง) หมวดค่าใช้สอย ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและ
        ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 – 17  งบประมาณตั้งไว้  
                 1,600,000 บาท  
    เหตุผล เป็นการเฉลี่ยแบบหารเท่ากัน ซึ่งเป็นการบริหารงบประมาณที่ไม่
    ถูกต้อง ในแต่ละพ้ืนที่ แต่ละหมู่ มีความจ าเป็นและต้องการไม่เหมือนกัน  บาง
    หมู่มีพ้ืนที่กว้างต้องการงบประมาณมากกว่า การประมาณการที่ถูกต้องจะต้อง
    ตอบสนองความต้องการของชุมชนนั้นๆ ฉะนั้นในการประมาณการจึงต้องลง
    ส ารวจพ้ืนที่ส ารวจ ความต้องการของชุมชน แล้วจึงจัดสรรงบประมาณ ส่วน
    ดินลูกรังควรได้มาตรฐาน เพ่ือตัดปัญหาเสียงสะท้อนที่ไม่ดีกลับมา ข้าพเจ้าจึง
    ขอเสนอแปรญัตติ ตัดโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 - 17 งบประมาณ
    ตั้งไว้ 1,600,000 บาท เพ่ือให้ไปปรับปรุงแก้ไขประมาณการตามที่กล่าวมา
    ข้างต้น 
    2.งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด) หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
       ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมเทศบาล
       ต าบลวังสมบูรณ์ งบประมาณ ตั้งไว้ 3,500,000 บาท  เหตุผล 
    (1) เป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าและไม่กระจายงบประมาณไปยังชุมชน  
    เนื่องจากเทศบาลได้ตั้งงบประมาณไว้เป็นจ านวน 77,000,000 บาท แต่ไม่มี
    งบพัฒนาไปยังชุมชนอีกทั้งเศรษฐกิจและโรคติดต่อยังอยู่ในขั้นวิกฤต ซึ่งทาง
    เทศบาลยังได้จัดสรรงบประมาณอยู่ในส านักงานเกือบทั้งหมด รวมทั้งการ
    ก่อสร้างอาคารฯ จึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
    (2) อาคารหอประชุมเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ยังใช้ได้อยู่ ท าให้สิ้นเปลือง
    งบประมาณคืออาคารหอประชุมหลังเก่า ยังมีความมั่นคงแข็งแรง แต่อาจมี
    แตกร้าว รอยรั่ว ซึ่งสามารถตั้งงบประมาณซ่อมแซมในส่วนที่จ าเป็น เช่น 
    เปลี่ยนหลังคา ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ก็ยังสามารถใช้งานได้ดี จึงไม่เหมาะสม
    ที่รื้อถอนสร้างใหม่ 
     

/(3).. 
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    (3) แบบอาคารไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ก่อสร้าง เนื่องจากพ้ืนที่เทศบาลมีบริเวณ
    น้อยถ้าก่อสร้างใหม่ก็ไม่สามารถขยายให้ใหญ่กว่าเดิมได้ เว้นแต่จะสร้างเป็น
    อาคาร 2 ชั้นเพื่อให้มีพ้ืนที่ส าหรับจอดรถให้แก่ผู้มาใช้บริการของเทศบาล ขอ 
    เสนอแนะจัดหาที่ดินในการสร้างส านักงานเทศบาลใหม่ ซึ่งจะท าให้ผู้มาใช้
    บริการได้รับความสะดวกสบายกว่าเดิม  
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น  
     3. งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด) หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
        อาคารต่าง ๆ รื้นถอนอาคารหอประชุมเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ 
        งบประมาณตั้งไว้ 230,000 บาท 
    เหตุผล เนื่องจากรื้นถอนอาคารหอประชุมเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ เป็น
    โครงการต่อเนื่องมาจากโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมเทศบาลต าบล 
    วังสมบูรณ์ เมื่อไม่มีการก่อสร้างจึงขอตัดงบประมาณโครงการรื้อถอนจ านวน 
    230,000 บาท 
นายวินัย  บุญเพิ่ม          - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ 
นางพิมพา จารนัย  เรียนประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
สมาชิกสภาฯ   ดิฉันนางพิมพา จารนัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 การพิจารณางบประมาณ
    รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ซึ่งได้ดูรายละเอียดร่างเทศญัตติงบประมาณ
    รายจ่าย เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 
    - 17  งบประมาณตั้งไว้ 1,600,000 บาท ดิฉันคิดว่าสามารถท าได้ทุก
    หมู่บ้านอยู่แล้ว ,โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ 
    งบประมาณ ตั้งไว้ 3,500,000 บาท  ก็เห็นด้วยเพราะเป็นการแก้ไขปัญหา
    ความเดือดร้อนของประชาชนผู้มาใช้บริการปัจจุบันมีผู้ขอใช้สถานที่เป็น
    จ านวนมาก เช่น จัดกิจกรรมต่าง ๆ จัดประชุม หรือองค์กรของหน่วยงานของ
    รัฐมาขอใช้ เนื่องจากว่าหอประชุมเดิมก็เกิดการช ารุดเสียหาย งบประมาณ 
    ที่ผ่านมาเราก็ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้ว เช่นขุดลอกคลอง ฝายน้ า
    ล้น ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซ่อมแซมถนนลูกรัง เป็นต้น ดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่ง
    ให้คงร่างเดิมต่อไป  และเห็นด้วยให้ก่อสร้างอาคารหอประชุมเทศบาลต าบล 
    วังสมบูรณ์ ค่ะ 
นายพิเชษฐ  เลี่ยวบุ้นกิม  เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ  ผมนายพิเชษฐ  เลี่ยวบุ้นกิม นายกเทศมนตรีฯ จากทั้ง 3 โครงการ ที่ได้มีการ
    แปรญัตติในส่วนของคณะผู้บริหาร เหตุผลที่ตั้งไว้ อย่างเช่น ปรับปรุงถนน
    ลูกรัง หมู่ที่ 2 –17 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  โครงการ
    ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหมใ่นปีที่ผ่านมาทางเทศบาลได้จัดกิจกรรมบ่อยมาก
    และมีผู้มาขอใช้สถานที่บ่อย เราเห็นว่าหอประชุมเดิมช ารุด ถ้าจะซ่อมแซมก็ไม่
    คุ้มค่า เลยปรึกษาหารือกันสร้างใหม่ เพ่ือบรรจุจ านวนประชาชน เพ่ือส่งเสริม
    การประกอบอาชีพของหน่วยงานต่าง ๆ และรองรับ  

/ประชาชน... 
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    ประชาชน และงบประมาณรื้นถอนอาคารหอประชุมการสร้างอาคารใหม่ 
    จะต้องมีการรื้อถอนเพื่อที่จะสร้างใหม่ 
นายวินัย บุญเพิ่ม  เรียน สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ และ  คณะผู้บริหาร  ทุกท่าน              
ประธานสภาฯ   ผมนายวินัย  บุญเพ่ิม ประธานสภาฯ  ก็ฝากสมาชิกทุกท่านพิจารณาเรื่อง
    ปรับปรุง ถนนลูกรัง อีกทีครับ  
นายณัฐวัฒน์  สาธุจรัญ  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ  และผู้บริหารทุกท่าน  
สมาชิกสภาฯ    ผมนายณัฐวัฒน์  สาธุจรัญ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ตามที่ท่านประธาน
    พูดมาเรื่องปรับปรุงซ่อมแซมลูกรัง ตามที่ผ่านมางบประมาณ พ.ศ. 2563 จน
    จะสิ้นปีงบประมาณแล้วก็ยังไม่มีการด าเนินการ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัย
    ที่ 3 ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่  13  สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๖3 ก็ได้ผ่านสภาที่ว่า
    จะมีการส ารวจ จนถึงบัดนี้  ก็ยังไม่มีการส ารวจ ไม่ทราบว่าโครงการปรับปรุง
    ซ่อมแซมลูกรังส าคัญไหม และก็การจ่ายขาดงบประมาณ ในโครงการปรับปรง
    ซ่อมแซมลูกรัง จ านวน 100,000 บาท ถ้าพูดตามหลักเท่ากับการหารผิด ก็
    ต้องลงตามจ านวนที่ตั้งไว้ ขอฝากด้วยครับ   
นายวินัย  บุญเพิ่ม         - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ   
นายสมคิด ศิลลา  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ  และผู้บริหารทุกท่าน  
สมาชิกสภาฯ   ผมนายสมคิด ศิลลา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 โครงการอาคารหอประชุมฯ 
    ก็ถือเป็นเรื่องส าคัญเหมือนกัน  แต่ก็มีความจ าเป็นอย่างอ่ืนที่ส าคัญมาก ผมก็
    ขอแนะน า ให้ทางคณะบริหารเทศบาล หาพ้ืนที่ในการก่อสร้าง เพราะพ้ืนที่ตรง
    นี้ก่อสร้างแล้วเท่าเดิมคับแคบ แล้วฝากเรื่องลูกรังถ้าท าเพ่ิมจ านวนเงินมากขึ้น
    ได้ไหมครับเพราะการตั้ง 100,000 บาทไม่เพียงพอต่อการซ่อมแซมลูกรัง  
นายวินัย  บุญเพิ่ม  - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือไม่ครับ หากไม่มีสมาชิก 
ประธานสภาฯ   ท่านใดประสงค์จะอภิปรายผมจะขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร
    แปรญัตติตัดออก ตามค าเสนอแปรญัตติ หรือเห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม  
    (เช็คองค์ประชุมครบ) 
    1. งานไฟฟ้าถนน (กองช่าง) หมวดค่าใช้สอย ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและ 
    ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 – 17  งบประมาณตั้งไว้ 
    1,600,000 บาท (โปรดยกมือขึ้นครับ) 
มติที่ประชุม               (สมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นควรแปรญัตติตัดออก ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 -
    หมู่ที่ 17  จ านวน 1,600,000 บาท จ านวน  8  เสียง) 
                              (สมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 –
    หมู่ที่ 17  จ านวน 1,600,000 บาท จ านวน 2  เสียง) 

นายวินัย  บุญเพิ่ม          - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรแปรญัตติตัดออก ตามค าเสนอแปรญัตติ หรือ
ประธานสภาฯ   เห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม (เช็คองค์ประชุมครบ) 
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    2. งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด) หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่า
    ก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมฯ งบประมาณ 
    ตั้งไว้ 3,500,000 บาท (โปรดยกมือขึ้นครับ) 
มติที่ประชุม     (สมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นควรแปรญัตติตัดออก โครงการก่อสร้างอาคาร
    หอประชุมฯจ านวน 3,500,000 บาท   จ านวน  8  เสียง)   
     (สมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม โครงการก่อสร้างอาคาร
    หอประชุมฯ จ านวน 3,500,000 บาท   จ านวน  2  เสียง)        
นายวินัย  บุญเพิ่ม          - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรแปรญัตติตัดออก ตามค าเสนอแปรญัตติ หรือ
ประธานสภาฯ   เห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม (เช็คองค์ประชุมครบ) 
    3. งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด) หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
    อาคารต่าง ๆ รื้อถอนอาคารหอประชุมฯ งบประมาณตั้งไว้ 230,000 บาท  
มติที่ประชุม     (สมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นควรแปรญัตติตัดออก รื้นถอนอาคารหอประชุมฯ 
    จ านวน  230,000 บาท จ านวน  8  เสียง)   
    (สมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม รื้นถอนอาคารหอประชุมฯ 
    จ านวน  230,000 บาท จ านวน  2  เสียง)     
นายวินัย  บุญเพิ่ม  4.๒ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ประธานสภาฯ   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 วาระท่ี ๓ การลงมติร่างเทศบัญญัติ  
    ระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
    ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างเทศ
    บัญญัติในวาระท่ี ๓  ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะให้ลงมติ
    ได้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภา
    ท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ 
นายวินัย  บุญเพิ่ม  -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ งบประมาณ
ประธานสภาฯ   รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64  ขอมตทิี่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม                 (สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรองให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64  จ านวน 10 เสียง)   
นายวินัย บุญเพิ่ม  4.๓ การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ขอเชิญ 
ประธานสภาฯ   นายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงด้วยครับ 
นายพิเชษฐ  เลี่ยวบุ้นกิม  การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ 
นายกเทศมนตรีฯ  ขอรายงานสถานะการเงินการคลัง เงินฝากธนาคารรายรับ – รายจ่าย หนี้สิน 
    เงินสะสม และเงินทุนส ารองสะสม ณ  วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖3  
    รายละเอียดดังนี้ 
    ๑. เงินฝากธนาคาร  จ านวน 35,490,244.๖8 บาท 
             ๒. เงินสะสม   จ านวน  ๑3,393,746.57    บาท 
             ๓. เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  ๒2,502,692.32 บาท 
             ๔ .เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนฯ  จ านวน ๑3,๐๙4,646.03  บาท 
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   ๕. รายรับจริง    จ านวน   59,646,573.43   บาท 
     หมวดภาษีอากร   จ านวน       398,217.45 บาท 
       หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 411,643.2๐บาท
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน       205,691.32  บาท 
      หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน       1๔0,400   บาท 
      หมวดภาษีจัดสรร       จ านวน       19,186,122.๔6  บาท 
           หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     จ านวน      ๓๗,304,499    บาท 
   ๖. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ  จ านวน      120,937   บาท  
   ๗. รายจ่ายจริง    จ านวน      ๔๙,511,821.05  บาท 
     งบกลาง     จ านวน      ๑๔,609,457.27 บาท  
      เงินเดือนฝ่ายการเมือง     จ านวน      ๒,๓๗๓,๖๐๐     บาท 

    เงินเดือนฝ่ายประจ า   จ านวน      ๑3,315,484  บาท 
  ค่าตอบแทน    จ านวน      745,320      บาท  

      ค่าใช้สอย   จ านวน     4,267,049.87  บาท 
      ค่าวัสดุ    จ านวน     3,395,281.53   บาท 
     ค่าสาธารณูปโภค   จ านวน     ๕83,638.38     บาท 
      ค่าครุภัณฑ์   จ านวน     1,508,570      บาท 
      ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   จ านวน     ๔,313,4๐๐     บาท 

    เงินอุดหนุน    จ านวน     4,400,๐2๐            บาท  
   8. จ่ายขาดเงินสะสม   จ านวน     3,833,237.72  บาท 
   9.จ่ายขาดเงินทุนส ารองสะสม   จ านวน     1,491,700            บาท
   ทั้งนี้ได้ใช้จ่ายงบประมาณด้วยความถูกต้อง คุ้มค่า และประหยัดเพื่อการบริหารราชการ
   และประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นที่ตั้ง 
นายวินัย  บุญเพิ่ม    4.4 การจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  (ตกเบิกเบี้ยยังชีพความพิการ)  ขอเชิญ
ประธานสภาฯ  นายกเทศมนตรีฯได้ชี้แจงระเบียบ ฯ ให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ 
นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงินการเก็บ         
นายกเทศมนตรีฯ รักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม 
   ถึง(ฉบับที่4) พ.ศ.2561 ข้อ 87 (2) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มียอด
   เงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี นั้นหากมี
   ความจ าเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสม เฉพาะในส่วน
   ที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไข ข้อ 89 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจ
   และหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม 
   หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่
   จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามส่วนท้องถิ่น หรือ
   ตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นเนื่องจากกรม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
   ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดสรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

/โครงการ... 
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    โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจ านวนเงินจัดสรร 278,400 บาท จ านวนคน
   พิการ ทั้งหมด 50 ราย จ านวน 278,400 บาท แต่ได้ตรวจสอบผู้มีสิทธิเหลือ 
   49 ราย จ านวนเงิน 265,600 บาท ทางเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ ได้รับหนังสือแจ้ง
   จัดสรรงบประมาณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 จึงไม่สามารถด าเนินการเบิก
   จ่ายเงินทัน จึงตกเป็นเงิน สะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  
นายวินัย  บุญเพิ่ม  -มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมขอ
ประธานสภาฯ  อนุมัติจ่ายทุนส ารองเงินสะสม (ตกเบิกเบี้ยยังชีพความพิการ)    
   จ านวนเงิน 265,600 บาท ด้วยครับ 
มติที่ประชุม          (สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรองอนุมัติจ่ายทุนส ารองเงินสะสม ตกเบิกเบี้ยยังชีพความ
   พิการ จ านวนเงิน 265,600 บาท  จ านวน 10 เสียง) 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
นายวินัย  บุญเพิ่ม    5.1 เรื่องเลือกตั้งคณะกรรมการสามัญ    
ประธานสภาฯ    ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการสามัญ หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
   ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี 2 ประเภท คือ 
   (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน
   แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
   (2) คณะกรรมการวิสามัญประกอบสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ ไม่ได้เป็นสมาชิก
   สภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
   -ขอเชิญสมาชิกเลือกคณะกรรมการสามัญ ได้เลยครับ  
นายประดิษฐ์ อินทร์ต๊ะ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ  และผู้บริหารทุกท่าน  
รองประธานสภาฯ ผมนายประดิษฐ์ อินทร์ต๊ะ รองประธานสภาฯ  เลือกนายณัฐวัฒน์ สาธุจรัญ เป็น
   คณะกรรมการสามัญ ครับ 
นางผ่องศรี หลาทอง     เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ  และผู้บริหารทุกท่าน        
สมาชิกสภาฯ  ดิฉันนางผ่องศรี หลาทอง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เลือกนายประดิษฐ์ อินทร์ต๊ะ 
   เป็นคณะกรรมการสามัญ ค่ะ 
นายณัฐวัฒน์ สาธุจรัญ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ  และผู้บริหารทุกท่าน         
สมาชิกสภาฯ  ผมนายณัฐวัฒน์ สาธุจรัญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เลือกนางผ่องศรี หลาทอง เป็น
   คณะกรรมการสามัญ ครับ 
นายนคร  วงษ์ค านา   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ  และผู้บริหารทุกท่าน         
สมาชิกสภาฯ  ผมนายนคร  วงษ์ค านา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เลือกนายสมคิด ศิลลา เป็น
   คณะกรรมการสามัญ ครับ 
นางจ าเนียร ใจดี          เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ  และผู้บริหารทุกท่าน                  
สมาชิกสภาฯ  ดิฉันนางจ าเนียร ใจดี   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เลือกนายนิพร ชินค าวงศ์             
   เป็นคณะกรรมการสามัญ ค่ะ 
 

/นาย... 
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นายสุชิน ผิวลออ       เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ  และผู้บริหารทุกท่าน                     
สมาชิกสภาฯ  ผมนายสุชิน ผิวลออ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เลือกนางพิมพา จารนัย เป็น
   คณะกรรมการสามัญ ครับ 
นายสมคิด ศิลลา เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ  และผู้บริหารทุกท่าน                      
สมาชิกสภาฯ  ผมนายสมคิด ศิลลา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เลือกนางประไพ ไพรหลวง เป็น
   คณะกรรมการสามัญ ครับ 
นายวินัย  บุญเพิ่ม    ก็ถือว่าครบตามระเบียบแล้วครับไม่เกินเจ็ดคน คณะกรรมการทั้งเจ็ดคน มีหน้าที่ดูแล
ประธานสภาฯ  เกี่ยวกับกิจการสภาทุกอย่าง เช่นร่างเทศบัญญัติก็ส่งประธานสภาฯ ก่อนที่จะบรรจุเข้า
   วาระการประชุม  ประธานสภาฯ ก็จะให้คณะกรรมการสามัญ  พิจารณาโครงการใน
   เทศบัญญัติว่าโครงการไหนสมควรหรือไม่สมควรแจ้งต่อคณะผู้บริหาร ก่อนยื่นร่างเทศ
   บัญญัติ จะได้ไม่ต้องมายื่นการแปรญัตติในที่ประชุมกันครับ 
นายณัฐวัฒน์ สาธุจรัญ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ  และผู้บริหารทุกท่าน         
สมาชิกสภาฯ  ผมนายณัฐวัฒน์ สาธุจรัญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอสอบถามท่านประธานสภาฯ 
   ถ้าเสนอมา 8 คนจะท าการเลือกอย่างไรครับ 
นายวินัย  บุญเพิ่ม เรียน สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ และ  คณะผู้บริหาร  ทุกท่าน              
ประธานสภาฯ  นายวินัย  บุญเพ่ิม ประธานสภาฯ จะท าการเลือกโดยการลงคะแนนเสียงให้เหลือ 7 
   คน ครับ 
นายวินัย  บุญเพิ่ม -มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมเลือกตั้ง
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการสามัญ 
มติที่ประชุม               (สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรองเลือกตั้งคณะกรรมการสามัญ 7 คน จ านวน 10 เสียง) 
นายสมคิด ศิลลา เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ  และผู้บริหารทุกท่าน                      
สมาชิกสภาฯ  ผมนายสมคิด ศิลลา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ก็ขอฝากทางคณะผู้บริหารเรื่องถัง
   ขยะของหมู่ 5 เพราะชาวบ้านอยากได้ถังขยะ ผมเองก็ขอถังขยะมาตั้งนานหลายปีแล้ว
   ยังไม่ได้ ฝากทางเทศบาลช่วยเร่งด าเนินการด้วยครับ 
นายสุชิน ผิวลออ       เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ  และผู้บริหารทุกท่าน                     
สมาชิกสภาฯ  ผมนายสุชิน ผิวลออ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ มีเรื่องฝากทางคณะผู้บริหาร เนื่อง 
   จาก  ถนนลาดยางหมู่ 9 ไปยังหมู่ 8 เป็นหลุมเป็นบ่อ มานานแล้ว ก็อยากให้ทาง
   เทศบาลช่วยด าเนินการประสานงานไปยัง อบจ. สระแก้ว มาจัดสรรงบประมาณช่วย
   ซ่อมแซม เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ฝากไว้ด้วยครับ  
นายประดิษฐ์ อินทร์ต๊ะ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ  และผู้บริหารทุกท่าน  
รองประธานสภาฯ ผมนายประดิษฐ์ อินทร์ต๊ะ รองประธานสภาฯ ก็จะอธิบายถนนลาดยางหมู่ 9 เป็นถนน
   ที่มีผู้สัญจรไปมามาก ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริง ๆ สภาพถนนช ารุดมาก ๆ ก็
   ขอฝากทางผู้บริหารช่วยด าเนินการให้ด้วยครับ 
นางบุญส่ง สุริยาการณ์  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ  และผู้บริหารทุกท่าน 
ที่ปรึกษานายกฯ           ดิฉันนางบุญส่ง สุริยาการณ์  ที่ปรึกษานายกฯ ก็เชิญคณะผู้บริหารทุกท่าน ประธาน
   สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกท่าน  ขอเชิญร่วมท าบุญครบรอบ 5 ปี 
   ของน.ส. ศลิษา สุริยาการณ์ ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00น ที่บ้าน
   สวน ขอเชิญทุกท่านค่ะ                                                         /นายวินัย... 
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นายวินัย  บุญเพิ่ม -มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดเข้าสภาเทศบาล การประชุมสภา
   เทศบาลได้ด าเนินการมาครบทุกวาระแล้ว ขอขอบคุณ สมาชิกสภาทุกท่าน และ
   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดประชุม 
เลิกประชุมเวลา 14.00 น. 
 
 
 
                                             (ลงชื่อ)        นวรัตน ์พันธุเวช                         ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                          (นางนวรัตน์   พันธุเวช) 
                                                   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ 
 
 
                                              (ลงชื่อ)        วินัย บุญเพ่ิม                        ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                                                          (นายวินัย    บุญเพิ่ม)  
                                                   ประธานสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์  

 
                 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน    
 
                                              (ลงชื่อ)        ณัฐวฒัน์ สาธุจรัญ 
                                                          (นายณัฐวัฒน์   สาธุจรัญ)  
                                               ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
     
 
                                              (ลงชื่อ)         ผ่องศรี หลาทอง 
                                                          (นางผ่องศรี   หลาทอง)  
                                                     กรรมการตรวจรายงานการประชุม   
     
  
     (ลงชื่อ)            นิพร ชินค าวงศ์ 
                                                          (นายนิพร   ชินค าวงศ์)  
                                                    กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
 
 
 
 
 
 



 
 
          
 
    

 
  
   
    

    
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
                        
 
 



 


